



TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XX, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Giao ban trực tuyến công tác tổ chức xây dựng Đảng



Đổng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình. Ảnh: THÀNH TÂM

Chiều ngày 3/9, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến giao ban công tác tổ chức xây dựng Đảng tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2020; triển khai nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng tháng 9/2020. Đổng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình có đổng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh. Tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2020, trong bối

cảnh đại dịch Covid-19 bùng phát trở lại ảnh hưởng lớn đến kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân, toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, cấp ủy các cấp vừa nỗ lực khắc phục khó khăn vừa triển khai hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên, cơ bản bảo đảm chất lượng và tiến độ. Nổi bật là đã kịp thời ban hành hệ thống văn bản đồng bộ về công tác cán bộ đại hội, nhất là quy trình công tác nhân sự bảo đảm chặt chẽ, khách quan, dân chủ, góp phần chấn chỉnh, siết chặt kỷ

luật, kỷ cương trong công tác cán bộ, kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền. Năm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cấp ủy chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở, tích cực chuẩn bị đại hội đảng bộ trực thuộc trung ương. Phát hiện sớm, xử lý nhanh, giải quyết kịp thời, hiệu quả những khó khăn, vướng mắc, bất cập, hạn chế, phát sinh trong công tác cán bộ, công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp. Quan tâm thực hiện chế độ, chính sách, làm tốt công tác chính trị, tư tưởng đối với cán

bộ không tái cử cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp, góp phần tạo điều kiện bố trí, sắp xếp nhân sự và thành công của đại hội đảng các cấp. Công tác trao đổi, phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong nội bộ ngành ngày càng đi vào nề nếp, chặt chẽ, hiệu quả; đã có 31 đề xuất, kiến nghị được trao đổi, giải đáp trong tháng 8. Tại hội nghị, đại diện các địa phương đã phát biểu thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện (Xem tiếp trang 4)

Tháo gỡ kịp thời vướng mắc cho các công trình trọng điểm dự kiến khởi công chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX

Đó là chỉ đạo của đổng chí Nguyễn Khắc Thân, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch thường trực phụ trách UBND tỉnh tại cuộc họp UBND tỉnh nghe Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh báo cáo tiến độ các công trình trọng điểm trong Khu kinh tế (KKT) Thái Bình dự kiến khởi công chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, gồm: Khu công nghiệp (KCN) - đô thị - dịch vụ Liên Hà Thái, KCN - đô thị - dịch vụ Hải Long, khu bến Ba Lạt và khu nuôi trồng thủy hải sản công nghệ cao tại xã

Nam Thịnh, Nam Phú, Nam Hưng, huyện Tiên Hải; Sở Công Thương báo cáo phương án cấp điện cho các khu chức năng trong KKT, diễn ra vào chiều ngày 3/9. Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận, phân tích làm rõ các vấn đề thuận lợi, khó khăn liên quan đến tiến độ triển khai khởi công các dự án như bố trí quỹ đất, biện pháp giải quyết vướng mắc trong thủ tục đầu tư, công tác đánh giá

(Xem tiếp trang 4)
KHÁC ĐUẨN



Đổng chí Nguyễn Khắc Thân, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch thường trực phụ trách UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Kiểm tra công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 tại Thái Bình

Sáng ngày 3/9, Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo do đổng chí Nguyễn Xuân Thành, Vụ trưởng Vụ Giáo dục trung học, Bộ Giáo dục và Đào tạo làm Trưởng đoàn kiểm tra công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 tại Thái Bình. Kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 tại Thái Bình có 56 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 52 thí sinh của tỉnh Thái Bình và 4 thí sinh tự do của các tỉnh, thành phố: Hải Dương, Hải Phòng, Nam Định, Ninh Bình. Kỳ thi được tổ chức tại điểm thi Trường THPT Tây Tiên Hải. Theo báo cáo nhanh của điểm thi, trong buổi sáng đầu tiên có 55 thí sinh tham dự kỳ thi được bố trí tại 3

(Xem tiếp trang 4)
ĐẶNG ANH - KIẾN TRƯNG

Toàn tỉnh thu nhận gần 3.700 đơn vị máu trong chiến dịch "Những giọt máu hồng" hè 2020

Chiến dịch "Những giọt máu hồng" hè 2020 được phát động từ ngày 1/5 - 2/9. Qua 4 tháng, chiến dịch đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của 5.540 cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị, đoàn viên, thanh niên và người dân trong tỉnh.

Diễn ra trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Ban tổ chức chiến dịch "Những giọt máu hồng" hè 2020 đã triển khai nhiều biện pháp phòng, chống dịch như: kiểm tra thân nhiệt, yêu cầu những

(Xem tiếp trang 4)
THU TRƯNG

Thái Bình chủ động, quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19

Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.398

Theo báo cáo của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, Bộ Y tế, tính đến 17 giờ 30 phút ngày 3/9, tại 215 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới đã ghi nhận gần 26,2 triệu người nhiễm và hơn 867.500 người tử vong do Covid-19.

Tại Việt Nam, tính đến 18 giờ ngày 3/9, cả nước không ghi nhận có thêm bệnh nhân nhiễm Covid-19 mới. Số bệnh nhân nhiễm Covid-19 trên cả nước vẫn là 1.046 bệnh nhân. Trong ngày, Bộ Y tế công bố có thêm 9 bệnh nhân khỏi bệnh, nâng tổng số bệnh nhân được điều trị khỏi lên 755 người. Hiện cả nước còn 256 bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại các cơ sở y tế và 35 bệnh nhân đã tử vong. Trong số bệnh nhân đang điều trị có 99 bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm âm tính từ 1 - 3 lần với SARS-CoV-2; 7 bệnh nhân tiên lượng nặng và nguy kịch. Tổng số người đang cách ly, theo dõi sức khỏe trên cả nước là hơn 63.600 người.



Công dân Việt Nam từ nước ngoài về được khai báo y tế và lấy mẫu xét nghiệm tại Trung đoàn 568.

Tại Thái Bình, tính đến 17 giờ ngày 3/9, 33 trường hợp nghi nhiễm đang cách ly, theo dõi sức khỏe tại các cơ sở y tế, trong đó 31 trường hợp đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, còn 2 trường hợp đang chờ kết quả. Bên cạnh đó, tại Trung đoàn 568 và khu liên hợp khách sạn, nhà nghỉ Làng Việt (Tiên Hải) cũng đang cách ly, theo dõi sức khỏe 173 trường hợp gồm công dân Việt Nam từ nước ngoài về và chuyên gia nước ngoài sang làm việc trên địa bàn tỉnh, giảm 6 trường hợp so với ngày 2/9.

Qua thống kê của ngành Y tế, đến ngày 3/9, toàn tỉnh đã rà soát được 4.575 trường hợp đi du lịch, công tác, thăm thân từ các vùng có dịch về, trong đó còn 216 trường hợp trong thời gian theo dõi dưới 14 ngày đang cách ly, theo dõi sức khỏe.

Tổng số mẫu xét nghiệm Covid-19 trên địa bàn tỉnh tính đến ngày 3/9 là 8.005 mẫu.

HOÀNG LANH

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19

SỞ Y TẾ: 0969.851.212 0227.3640.786	TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH: 0931.581.292 - 0914.590.476 0227.3831.885
---	--

Dấu ấn bước đầu trong xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu ở Hưng Hà

(Xem trang 2)



Đường nông thôn mới ở xã Hòa Bình (Hưng Hà).

Đồng hành cùng người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Trang 3

Ghi nhận sau chiến dịch phòng, trừ sâu bệnh

Trang 4